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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 12/2565 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. ผู้ชวยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 

10. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 20 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื ่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1.1 ส ำนักพระรำชวังก ำหนดวันพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี 2565 

ในระหว่ำงวันที่ 19-20 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งรองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำนักศึกษำแจ้งเพ่ิมเติมว่ำ คณะจัดให้มี30 

กำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพ่ิมพูนศิริ และใน

วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมมุทิตำสถำบัน จัดในเวลำ 06.30 น. จำกนั้น บัณฑิตจะเข้ำพิธีซ้อมใหญ่ที่
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ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภเิษก และถ่ายภาพหมู่ในชว่งบ่ายของวนัดังกล่าว  โดยบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร วันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ในรอบเช้ำ 

 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้รับการ
สรรหาให้เป็นอ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลคนใหม่ แทนอาจารย์กิตติ์ เธียรธโนปจัย ที่จะหมดวาระในเดือน
มีนาคม 2566  5 

 1.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มช.-มอ.  
ครั้งที ่6 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 
  1.4 คณะสัตวแพทยศำสตร์ เลือกให้หลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ เป็น
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566                 

 1.5 School of Veterinary, Lyon University/ University of Tours/ INRAE  เข้ำเยี่ยมชมคณะ10 

สัตวแพทยศำสตร์และโรงพยำบำลสัตว์ ในวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 10.00 – 15.00 น. ซึ่งจะมีกำรจัดท ำ
ร่ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันต่อไป 
           1.6 คณะมีก ำหนดจัดงำนโครงกำรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และชื่นชมยินดีบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากร เห็นว่าสมควรจัดในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยจะมีกิจกรรมการมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้าน15 

ต่างๆ การมอบของรางวัล การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และมีการเลี้ยงอาหารในตอนเย็น  โดยจะมีการประชุม
คณะท างานเพ่ือเตรียมงานต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2  สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 20 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/wevdf  

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 1.3 รายงานผลการด าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์ ประจ าปี 2565  25 

 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์ 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 การจ้างเหมาบุคลากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 30 

   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคณะจะมีแผนในการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานของร้านค้าสวัสดิการ เป็นรูปแบบวิสาหกิจของส่วนงาน ส่งผลให้การบริหารอัตราก าลังของ
โรงพยาบาลสัตว์เกิดความไม่คล่องตัว จึงได้จัดท าโครงการจ้างบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

https://kku.world/wevdf
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รักษาสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน และจะขออนุมัติงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1.1 ล้านบาท 
เพ่ือทดแทนงบประมาณที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าสวัสดิการ 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4 บริษัทโซเอทีสบริจาคเงิน 5 

   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะได้ขอรับการสนับสนุนจาก
บริษัทโซเอทิส เพื่อด าเนินการโครงการ “ปรับปรุงห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉิน วัคซีน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ” 
ซึ่งบริษัทได้แจ้งว่า จะสนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 5 แสนบาท โดยจะโอนเงินเข้ากองทุนสัตววิทยารักษ์    
ซึ่งโรงพยาบาลจะได้ขออนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าวตามขั้นตอน เพ่ือจะได้น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
 1.5 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่องเร่งด่วนที่เวียนให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 จ านวน 2 เรื่อง ตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/mewnb ดังนี้ 15 

1. การส าเร็จการศึกษาของนางสาวนันทิตา รักษาชาติ เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
2. การรับรองเกรดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จ านวน 4 รายวิชา 

เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ขอให้ฝ่ายเลขานุการ เวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ทุกท่าน เนื่องจากมีบางครั้งไม่เห็นเรื่องที่พิจารณา หรืออาจเป็นเพราะติดภารกิจจึงไม่เห็นเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้อ านวยการ20 

กองบริหารงานคณะรับไปก ากับฝ่ายเลขานุการต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  25 

ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/3g1xr  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า “โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 20 แก้ไข “ทดลองการลงวัคซีน” เป็น “ทดลองการลงประวัติวัคซีนของสัตว์30 

ป่วยใหม่” 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 29 เพ่ิมเติมท้ายข้อความ “จึงขอให้ตรวจสอบด้วย” เป็น “จึงขอให้ตรวจสอบ 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

https://kku.world/mewnb
https://kku.world/3g1xr
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1. VM Application ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่เท่าใด 

2. Application ลัมปิสกิน ซึ่งไม่ผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

สามารถท าได้หรือไม่ 

3. อีเมลของรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ปรากฎเป็นผู้วิจารณ์ขอบเขตงาน VM 

Application ได้อย่างไร 5 

4. ในกรณีเงินบริจาคเพ่ือการวิจัย มีหลักในการใช้เงินอย่างไร  

5. เรื่องเงินบริจาคเพ่ือจัดท า Application เมื่อใดที่ปรากฎเอกสารชัดเจนแล้ว ให้น ามา

แสดงต่อท่ีประชุมด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ยังได้สอบถามว่า จากการเวียนขอความเห็นชอบ

ในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณ Application ลัมปิสกิน ตามบันทึกที่ อว 660301.13.3/ว79  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 10 

พ.ศ. 2565 ได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดท า Application เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท และได้มีการทักท้วงจาก

ที่ประชุมว่าข้อมูลงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะชี้แจงว่าเกิดจากการเข้าใจในงบประมาณ

ของโครงการไม่ถูกต้อง โดยงบประมาณที่จะขออนุมัติเป็นจ านวน 350,000 บาท ที่ประชุมจึงให้บันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมเพ่ือเป็นหลักฐานต่อไป” 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 7-8 ตัดข้อความในส่วนของข้อเสนอแนะออกท้ัง 2 บรรทัด 15 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 9 แก้ไขมติ “ท่ีประชุมรับทราบ” เป็น “ท่ีประชุมไม่เห็นชอบการรับนักศึกษา

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และน าข้อความในบรรทัด 7-8 มาต่อท้ายมติเป็นข้อเสนอแนะจากท่ี

ประชุม    

  มติ  เมื่อได้แก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 20 

   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยารักษ์ 
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอาคาร    สัตว

วิทยารักษ์ ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยคาดว่าจะติดตั้งในส่วนนี้แล้วเสร็จประมาณเดือน25 

มกราคม พ.ศ. 2566 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 ระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลสัตว์ ว่า 30 

บริษัท VetAnyMall ได้ด าเนินการต่อจากในขั้นตอนที่แล้ว โดยเริ่มให้สัตวแพทยท์ดลองบันทึกข้อมูลเคสปกติ โดย
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สัตวแพทย์แต่ละรายจะทดลองบันทึกข้อมูลวันละ 1-2 เคส และในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท VetAnyMall 
จะมามอบโปรแกรมเวชระเบียนออนไลน์ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญที่ประชุมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 
   ทั้งนี้ ประธานได้สอบถามข้อมูลจ านวนของสัตวแพทย์หรืออาจารย์ที่ใช้โปรแกรมเวชระเบียนออนไลน์ 
ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่าในส่วนของอาจารย์ยังไม่ได้มีการให้ทดลองใช้โปรแกรม เนื่องจากต้องการให้
สัตวแพทย์ใช้โปรแกรมให้ช านาญเสียก่อน  และจะมีการแจ้งให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกพิเศษ 5 

ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมโดยสัตวแพทย์หญิงณัฎฐดา ภูกิจ จะเป็นวิทยากร พร้อมนี้จะบันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อ
ศึกษาเพ่ิมเติมในภายหลังด้วย โดยจะเริ่มด าเนินการภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ต่อไป 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3 การติดตามการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของคณะและเงินบริจาค 10 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการจัดท า Application ต่างๆและเงินบริจาค โดย
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะได้เชิญให้บริษัทออคทะ คอร์ปอเรชัน จ ากัดและคุณสฤษฎิ์ เรืองธรรม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ จากส านักเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจรับมาร่วมให้ข้อมูลและ
ชี้แจงต่อประชาคมด้วย  และจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีประเด็นสอบถามใน 4 ประเด็น และอีก 1 
ประเด็นเป็นข้อเสนอแนะ โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ไดใ้ห้รายละเอียดในแต่ละข้อสอบถาม ดังนี้ 15 

1. Application โรงพยาบาลสัตว์ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่เท่าใด 

        Application ดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติการของคณะ ในปีงบประมาณ 2565 แล้ว โดยใช้
งบประมาณของโรงพยาบาลสัตว์ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์เห็นว่าให้คณะเป็นผู้ด าเนินการจะเหมาะสมกว่า จึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2564 โดยงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
Application โรงพยาบาลได้ขออนุมัติเพ่ือน าไปเพ่ิมเติมในหมวดงบด าเนินงานและหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  20 

ต่อมาคณะจึงได้ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี 2565 มาเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวแทน 
2. Application เพ่ือปศุสัตว์เชิงรุกป้องกันและรักษาโรคลัมปิสกินในโค ยังไม่ผ่านความเห็นขอบ 

จากคณะกรรมการประจ าคณะ สามารถท าได้หรือไม่ 

    การด าเนินการท า Application ต่างๆ เป็นนโยบายของคณบดี ซึ่งได้รับแสดงความมุ่งมั่นต่อ
คณะกรรมการในการสรรหาคณบดีและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็น OKRs ส าคัญที่คณะรับมาจาก25 

มหาวิทยาลัยด้วยจึงได้ด าเนินการใช้งบประมาณจากหมวดงบด าเนินการ จ านวน 470,000 บาท ทั้งนี้ ประธานได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า จากเดิมการท า Application นี้ จะใช้งบประมาณของคณะ แต่ต่อมามีเอกชนประสงค์
จะบริจาคเงินในการท า Application เพ่ือปศุสัตว์เชิงรุกฯ ทั้งหมด ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของคณะแต่อย่างใด  แต่เนื่องจาก
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ยังมีข้อสงสัยว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อนหรือไม่ 
   รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับ30 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 6 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ 10 ข้อ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/nzuf8  ซึ่งจะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

https://www.vetanymall.com/
https://www.vetanymall.com/
https://kku.world/nzuf8
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ประจ าคณะจะเป็นการก าหนดทิศทางการวางนโยบายและแผนงานของคณะ การบริหารการเงินการคลัง การควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ ฯลฯ ซึ่งจะไม่ทับซ้อนกับอ านาจของคณะกรรมการบริหารคณะ 
    ที่ประชุมจึงได้อภิปรายถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า คณะได้มีบันทึกถึงกองกฎหมายเพ่ือให้ตีความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวแล้ว หาก
มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 5 

3. อีเมลของรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ปรากฎว่าเป็นผู้วิจารณ์ขอบเขตงานของ 

Application โรงพยาบาลสตัว์ ได้อย่างไร 

      เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้ก าหนดการท างานของ Cookie ใน Browser ให้
ถูกต้อง จึงปรากฎอีเมลของรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ในของระบบ โดยเว็บไซต์จะจดจ าข้อมูลที่เคยกรอกไว้
แล้วในครั้งก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แก้ไข  และเมื่อได้รับการทักท้วง จึงได้แก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การปรากฎ10 

อีเมลของรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เป็นการรับค าวิจารณ์ขอบเขตงานของบุคคลทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ประสงค์จะวิจารณ์ขอบเขตงาน ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งละ 5 ล้านบาทขึ้นไป  ซ่ึงปกติจะใช้เป็นอีเมลกลาง
หรืออีเมลของคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน  ซึ่งในกรณีนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท   
จึงไม่จ าเป็นต้องมีผู้วิจารณ์ขอบเขตงานแต่อย่างใด และต้องขออภัยต่อรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ที่เกิดข้อผิดพลาด
มา ณ ที่นี้ด้วย 15 

       ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าตนเองไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์หรือรับค าวิจารณ์ขอบเขตงาน Application โรงพยาบาลสัตว์แต่อย่างใด 

4. ในกรณีเงินบริจาคเพ่ือการวิจัย มีหลักในการใช้เงินอย่างไร  
 ในการบริจาคเงินทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องถามถึงจุดประสงค์ของการบริจาคอยู่แล้ว และ

แสดงจุดประสงค์นั้นไว้ในใบเสร็จ ซึ่งเป็นกระบวนงานตามปกติอยู่แล้ว 20 

5. เงินบริจาคเพ่ือจัดท า Application เมื่อใดที่ผู้บริจาคด าเนินการบริจาคให้คณะแล้ว ให้น ามา 

แสดงต่อท่ีประชุมด้วย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.4 ขอขยายเวลาศึกษาต่อย้อนหลัง นายรักษ์พล เดชคง 25 

   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการขยายเวลาศึกษาต่อย้อนหลังของนายรักษ์พล 
เดชคง ว่าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังกองทรัพยากรบุคคลแล้ว กรณีการขยายเวลาศึกษาต่อย้อนหลัง
เป็นอ านาจของอธิการบดี และได้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 
สิงหาคม 2565 แล้วปรากฎว่านายรักษ์พล เดชคง มาท างานตามเวลาราชการปกติ จึงเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาท าค าสั่งต่อไป 30 

  มติ ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานวา่ ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่ 1875/2565 ลงวันที ่21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบ5 

ของคณะกรรมการตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/hp7ck  เนื่องจากกรรมการจ านวน 2 ท่าน 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ คือ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ขอลาออก
จากต าแหน่ง  เป็นผลให้องค์ประกอบจากคณะกรรมการประจ าคณะว่างลง 2 ต าแหน่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกกรรมการประจ าคณะเพ่ือทดแทนต าแหน่งเดิม 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาและรองคณบดีฝ่าย10 

โรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในส่วนของคณะและโรงพยาบาลสัตว์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 15 

4.2 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สภาพนักงาน 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรที่สมควรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยการเสนอชื่อด้วยตนเอง หรือส่วน
งาน/หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/zfj6z  20 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ 
  สายวิชาการ 
   ด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา 
   ด้านรับใช้สังคม เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง 
  สายสนับสนุน 25 

   ด้านวิชาชีพดีเด่น เสนอชื่อ น.สพ.ศิวายุ รัตนกนกชัย 
   ด้านบริหารดีเด่น เสนอชื่อ นางสาวฐานิตย์ อริยกอง 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน ก่อนเสนอสภาพนักงานต่อไป  
 
 4.3 การตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 30 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งใหม่  เนื่องจากคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ได้ยุติการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาที่บ้านนาดอกไม้ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา 

https://kku.world/hp7ck
https://kku.world/zfj6z
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โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปส ารวจพื้นที่บริเวณที่จะจัดตั้งเป็นสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งใหม่ ที่บ้านสระกุด ต าบลม่วง
หวาน อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า พื ้นที ่มีความพร้อมทางกายภาพ ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา และ
มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน จ านวน 32 ไร่  3 งาน 79 ตารางวา  นอกจากนี้ ผู้น า
ชุมชนเทศบาลม่วงหวาน ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้ว พบว่า
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความเห็นในเบื้องต้นให้จัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาในบริเวณดังกล่าวได้ 5 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565    
ได้เห็นชอบการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาและให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 
   ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นของการจัดตั้งสถานีฟาร์มแห่งใหม่ โดยเฉพาะในประเด็น 
ความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค รวมถึงแหล่งน ้าใต้ดิน เนื่องจากการจัดตั้งสถานีฟาร์ม    
มีความจ าเป็นต้องใช้น ้าในปริมาณมาก โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า บริเวณท่ีดินที่จะจัดตั้งสถานี10 

ฟาร์มนั้น อยู่ตรงข้ามที่ดินของคณะแพทยศาสตร์ ที่ซื ้อไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
จ านวน 100 ไร่ ดังนั้น จึงมีความพร้อมในด้านกายภาพและด้านสาธารณูปโภคอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยพร้อมจะ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินด้วย แต่ทั้งนี้ ต้องรอการท าประชาพิจารณ์จากประชาคมบ้านสระกุดเสียก่อน 
หากผ่านการท าประชาพิจารณ์แล้ว จึงจะด าเนินการเรื่องอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อนเสมอ 15 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาที่บ้านสระกุด ต าบล
ม่วงหวาน อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น และให้น าเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อที่ประชุมด้วย 

 
4.4 การน าร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสร์ เข้าเป็นวิสาหกิจของส่วนงาน 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการน าร้านค้าสวัสดิการคณะ20 

สัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2543 จะปรับเป็นวิสาหกิจของส่วนงาน ภายใต้ชื่อ VM Mall ซ่ึงการเข้า
เป็นวิสาหกิจของส่วนงานเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยต้องการให้คณะ/ส่วนงานสามารถเลี้ยงตัวเองได้ คณะจึง
ได้จัดท าเค้าโครงในการเป็นวิสาหกิจเพ่ือเตรียมเสนอคณะกรรมการวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภารกิจหลักหรือการบริการ รวมถึงรายละเอียดอ่ืนของเค้าโครงตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/2pvsd 
ดังนี้  25 

   วิสัยทัศน์  
               ศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าและบริการสุขภาพสัตว์ครบวงจร 
            พันธกิจ   
    1. จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  
    2. บริการด้านสุขภาพสัตว์นอกสถานที่  30 

    3. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย รวมถึงผลงานนวัตกรรมทางด้านสัตวแพทย์ไป  
                                   ต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
 
 

https://kku.world/2pvsd
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 ภารกิจหลัก การบริการ 
     1. การจ าหน่ายสินค้า  จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์  

             อาหารรักษาโรค ยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น  

             ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและลูกค้าท่ีมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์  

             ทั้งขายสินค้าหน้าร้านและขายผ่านตลาดออนไลน์ 5 

      2.  ให้บริการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่พัฒนามาจากผลงานการวิจัยของคณาจารย์ 

              คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

      3. การให้บริการสุขภาพสัตว์นอกสถานที่ และเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์  

             เช่น การฉีดวัคซีนและผ่าตัดนอกสถานที่  การให้ค าปรึกษาสุขภาพสัตว์แบบออนไลน์  

             หรือรับเลี้ยงตัวอ่อนโค กระบือ เป็นต้น 10 

 ทั้งนี้ เมื่อได้ประมาณการรายได้และรายจา่ยเมื่อเทียบกับผลการด าเนินการในปี 2565 แลว้ ปรากฏดังนี้ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 

รายรับ       

1. รายรับจากการด าเนินงาน 15,090,000 16,250,000 17,290,000 

    1.1 รายได้จากการขายสินค้า 14,280,000 15,290,000 16,180,000 

         หมวดสินค้าเบ็ดเตล็ด 7,200,000 7,500,000 7,800,000 

1)     ขายหน้าร้าน * 6,000,000 6,250,000 6,500,000 

2)     ขายออนไลน์ * 1,200,000 1,250,000 1,300,000 

         หมวดอาหารสัตว์   3,600,000    3,750,000    3,900,000  

1)     สัตว์เลี้ยง *    3,600,000     3,750,000     3,900,000  

         หมวดยาและวัคซีน ** 2,160,000 2,640,000 3,000,000 

1)     ปศุสัตว์ 360,000 480,000 600,000 

2)     สัตว์เลี้ยง 1,800,000 2,160,000 2,400,000 

         หมวดอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับสัตว์ 1,320,000 1,400,000 1,480,000 

1)     ปศุสัตว์ ** 120,000 150,000 180,000 

2)     สัตว์เลี้ยง * 1,200,000 1,250,000 1,300,000 

  1.2 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ** 100,000 120,000 140,000 

  1.3 การบริการต่างๆ ** 600,000 720,000 840,000 
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  1.4 รายได้อ่ืน * 110,000 120,000 130,000 

รวมรายรับ 15,090,000 16,250,000 17,290,000 

รายจ่าย       

2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  730,800 767,340 805,707 

     2.1 เงินเดือนพนักงาน 696,000 730,800 767,340 

     2.2 เงินสมทบประกันสังคม 34,800 36,540 38,367 

     2.3 สวัสดิการ    

3. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 11,194,600 11,939,100 12,599,600 

    3.1 ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 12,600 12,600 12,600 

    3.2 ค่าสินค้า             10,896,000 11,640,500 12,301,000 

           หมวดสินค้าเบ็ดเตล็ด   5,400,000    5,625,000    5,850,000  

           หมวดอาหารสัตว ์   3,060,000    3,187,500    3,315,000  

           หมวดยาและวัคซีน   1,512,000    1,848,000    2,100,000  

            หมวดอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับสัตว์     924,000      980,000    1,036,000  

      3.3 ค่าจ้างล่วงเวลา              -                 -                 -    

      3.4 ค่าเช่าอาคารสถานที่ 120,000 120,000 120,000 

      3.5 ค่าสาธารณูปโภค 130,000 130,000 130,000 

      3.6 ค่าใช้จ่าย,ค่าวัสดุส านักงาน 36,000 36,000 36,000 

      3.7 ค่าวัสดุบริโภค              -                 -                 -    

4. ค่ารายงานทางการเงิน  36,000 36,000 36,000 

5. ค่าส่งเสริมการขาย 60,000 60,000 60,000 

6. เงินทุนส ารองสะสม 754,500 812,500 864,500 

7. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 25,000 25,000 25,000 

8. จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 1,509,000 1,625,000 1,729,000 

รวมรายจ่าย 14,309,900 15,264,940 16,119,807 

ก าไรคาดการณ์ 780,100 985,060 1,170,193 

*  ประมาณการรายรับในปัจจุบัน 
** ประมาณการรายรับในช่องทางการหารายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
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 เมื่อได้ส่งร่างเค้าโครง VM Mall ให้กับเลขานุการของรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เพ่ือ
ค านวนดูความเป็นไปได้ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ พบว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ดังนี้ 

 
 
 5 

 
 
 
     
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการน าร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเป็นวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 10 

ภายใต้ชื่อ VM Mall มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจสูง จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้การ

บริหารงบประมาณของคณะ ส่วนงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งร้านค้าสวัสดิการก็เป็นหนึ่งในจ านวนที่
คณะจะต้องปิดบัญชีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นวิสากิจดังกล่าว  

  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจากการที่คณะจะน าร้านค้าสวัสดิการไปเป็น15 

วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ได้รับผลกระทบในด้านงบประมาณการจ้างบุคลากรในส่วนของลูกจ้างนอก
เงินงบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนค่าจ้างจากร้านค้าสวัสดิการ และการเข้าเป็นวิสาหกิจของส่วน
งาน คณะจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับ ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก 

 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า การทีม่หาวิทยาลัยต้องการ
ให้ปรับเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของคณะหรือส่วนงาน เข้าเป็นวิสาหกิจนั้น คณะหรือส่วนงานอ่ืนๆ ได้รับผลกระทบนี้ด้วย20 

หรือไม่ เช่น ร้านค้าสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์ มีวิธีการด าเนินการในส่วนนี้อย่างไร และเมื่อน าเข้าเป็นวิสาหกิจแล้ว 
ก าไรที่ได้จะลดลงเพราะส่วนหนึ่งจะต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย รวมถึงการบริหารจัดการที่อาจไม่
คล่องตัวเท่ากับท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้  นอกจากนั้นในส่วนของภารกิจหรือการให้บริการ ที่เน้นการบริการนอกสถานที่ 
จะมีปัญหาในด้านอัตราก าลัง และภารกิจบางส่วนก็ซ ้าซ้อนกับโรงพยาบาลสัตว์ โดยเฉพาะกับการบริการสุขภาพสัตว์ 
ซึ่งเป็นในทางเดียวกับความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ที่ได้เสนอว่าในการประชุมครั้งนี้ คงไม่สามารถมี25 

มติใดๆ ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญและที่ประชุมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เห็นควรให้ที่ประชุมได้ศึกษาเอกสาร
เสียก่อน  

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุนเสนอให้เลื่อนการลงมติไปก่อน 
และให้หาข้อมูลร้านค้าสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์มาน าเสนอในคราวประชุมถัดไป 

 30 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา 
พุทธชาลี ยื่นขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยการแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือทางวิชาการ 
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เรื่อง การตรวจภาวะอาการขากะเผลกในม้า มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี แล้ว เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับเพิ่มเติมแก้ไข) และระเบียบประกาศ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/h205t  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์      5 

สุพรรณิกา พุทธชาลี และให้เสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งต่อไป 
 
 5.2 เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2566 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2566 ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ได้พิจารณา10 

เสนอชื่อให้ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2566 จ านวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดและ
ประวัติตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/5j04d  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  
2. นายสัตวแพทย์อัศวิน ศิริคุณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 
มติ ที่ประชุมรับรองรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทั้ง 2 ท่าน 15 

 
5.3 การไม่เข้าคุมสอบของกรรมการคุมสอบ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีมีกรรมการคุมสอบบางคนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามตามค าสั่งที่คณะแต่งตั้ง โดยไม่ได้คุมสอบในบางรายวิชา ในการสอบปลายภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  
คณะกรรมการวิชาการจึงมีมติให้กรรมการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ท าหนังสือชี้แจงถึงประธานคณะกรรมการคุมสอบ 20 

และจะเสนอรายชื่อให้คณบดีทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี ทั้งนี้ หากมีกรณี
อย่างนี้เกิดขึ้นอีกคณะกรรมการวิชาการมีความเห็นว่าควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ว่าควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรต่อไป 

  ที่ประชุมได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงขอทราบเหตุผลของการไม่ได้มาคุมสอบของกรรมการ
แต่ละคน พบว่าเหตุผลที่ชี้แจงกับประธานคณะกรรมการคุมสอบนั้น เป็นเหตุผลทั่วไป ไม่มีน ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ 25 

และกรรมการที่ไม่ได้มาคุมสอบสามารถมอบหมายให้กรรมการส ารองปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ที่ประชุมจึงมีมติว่า หากเป็น
ความผิดครั้งที่ 2 คณบดีสามารถใช้อ านาจในการบริหารสั่งลงโทษตามสมควรแก่เหตุได้ โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
   30 

 5.4 การสอบย่อยของนักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการสอบย่อย โดยฝ่ายวิชาการได้มีบันทึกไปถึง

อาจารย์ในรายวิชาต่างๆ ว่าสามารถจัดการสอบย่อยเพื่อแบ่งเนื้อหาในรายวิชาได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก
นักศึกษามีข้อเสนอให้เพ่ิมระยะเวลาการสอบกลางภาค เนื่องจากมีเนื้อหาในรายวิชา เยอะเกินไป ไม่สามารถ

https://kku.world/h205t
https://kku.world/5j04d
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ทบทวนบทเรียนได้ทัน ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวมีอาจารย์ให้ข้อมูลกลับมาว่า นักศึกษาบางส่วนจะไม่เข้าเรียน
ในรายวิชาก่อนที่จะมีการสอบ คณะกรรมการวิชาการจึงมีมติว่าให้จัดสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย ์และนัดสอบย่อยได้
รายวิชาละ 1 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิชาช่วยด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

5.5 ความคืบหน้าของการด าเนินงานวารสารคณะ 
 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ

ด าเนินการวารสารของคณะ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้มีการประชุมมาระยะนึงแล้ว ไม่ทราบว่าบรรณาธิการวารสารยัง
เป็นชุดเดิมหรือไม่ และอยากเห็นความก้าวหน้าของวารสารคณะเช่นเดียวกับสถาบันอ่ืนๆ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ขณะนี้การด าเนินงานวารสารยังเป็นบรรณาธิการชุดเดิม และจะรับไปด าเนินการเรื่องวารสาร10 

คณะต่อไป 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.6 การด าเนินงานร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม MOU 15 

ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่ามีกิจกรรมประเภทใดบ้าง เนื่องจากมีสมาชิกได้สอบถามถึงเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย แต่หากมีการ
จัดอบรมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง สมาชิกก็สามารถเข้าร่วมอบรมกับคณะได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการ
หารือในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์รับไปด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลต่อไป 20 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.7 การด าเนินการความร่วมมือกับ OSU 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทรล์ุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามว่าจากการจัดกิจกรรม VM Meeting 

ในครั้งที่ผ่านมาประธานได้แจ้งให้บุคลากรทราบว่า คณะมีความร่วมมือ Day-1 Competencies กับ OSU นั้น มีความ25 

คืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 
 ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้รอ Feedback report จาก OSU ว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จะมีคุณสมบัติจะเข้าเป็น HUB ของ OIE ได้หรือไม ่ โดยจะมีการประเมินทั้ง 3 ส่วน ทั้งจากจ านวนคณาจารย์ต่อ
หลักสูตร นักศึกษาที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา และจากศิษย์เก่า โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เสริมว่า OSU 
จะมาน าเสนอ Feedback report แบบ Onsite ในช่วงเดอืนมีนาคม 2566 นี้ 30 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.8 การขอใช้สิทธิโควต้าในการพัฒนาบุคลากร 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามกรณีการขอใช้สิทธิตามโควต้า

ในการพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมการอบรม หรือการน าเสนอผลงาน ว่าหากต้องใช้เงินเกินงบประมาณตามโควต้า 
สามารถท าบันทึกมาขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติมได้หรือไม่ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า ตามประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในข้อ 6 บุคลากรสามารถด าเนินการขอ5 

งบประมาณเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะอย่างเร่งด่วน 
หรือมีความจ าเป็นในการบรรลุยุทธศาสตร์ของคณะ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ง
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าที่ผ่านมาได้มีบุคลากรใช้งบประมาณในส่วนนี้เกินกว่าโควต้า
หรือไม่ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า ได้มีกรณีการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ปขมท. ที่จังหวัด
ภูเก็ตของบุคลากรจ านวน 3 รายที่ใช้สิทธิเกินโควต้า แต่ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ง10 

ขณะนี้ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ โดยจะน าเสนอความคืบหน้าในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.9 การใช้ห้องและทรัพยากรของคณะของบุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ายังเห็น15 

อาจารย์ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาใช้ห้องและทรัพยากรของคณะอยู่ ไม่ทราบว่าคณะมีแนวทางอย่างไร ซึ่ง
ประธานแจ้งว่าในเบื้องต้นไม่สามารถใช้ห้องและทรัพยากรของคณะได้เนื่องจากถือเป็นบุคคลภายนอกและมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะตรวจสอบต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 20 

  
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

 
 

(ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ) 25 

     กรรมการและเลขานุการ 
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